



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๗๖๙ วันที่ ๗๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	กรณีพบผู้ป่วยในกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ สสอ.กันทรวิชัย ดำเนินการ ดังนี้ ๑) มาตรการกักกันตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่หอพัก ขอให้แยกห้อง Isolation กันอย่างเด็ดขาด จำนวน ๑๔ วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่พบอาการผิดปกติ ไม่ต้องดำเนินการตรวจหาพันธุกรรมซ้ำ และเนื่องจากในกรณีดังกล่าว ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการติดต่อของโรคได้ ๒) ดำเนินการทำ Sentinel surveillance ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง และตำบลท่าขอนยาง รวมถึงเขตพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน ๒ ครั้ง/สัปดาห์ ๓) ขอให้อำเภอกันทรวิชัยเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่สีแดง ได้แก่ ตำบลท่าขอนยาง และตำบลขามเรียง แล้วจึงดำเนินการในตำบลโคกพระ เป็นลำดับถัดไป	- สสอ.กันทรวิชัย
๒	ให้ทีม JIT ดำเนินการวางแผนวัน เวลา ในการทำ sentinel surveillance ของแต่ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ครั้ง/สัปดาห์ โดยเน้นดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงสูง	- ทีม JIT
๓	ให้โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนรูปแบบในพิธีเปิดการฉีดวัคซีน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ และให้ดำเนินการวางแผนรูปแบบพิธีเปิด ๓ แบบ ได้แก่ ๑) แผนที่ ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีน ๒) แผนที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีน และมีเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ ตรวจเยี่ยม ๓) แผนที่ ๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง	- โรงพยาบาลมหาสารคาม

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม